

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH
Số: 05/2022/PKT

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****00*****

Hài Phòng, ngày 13 tháng 08 năm 2022

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam

- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Căn cứ Khoản 4 điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

- Căn cứ quy trình công bố thông tin của Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Liên quan đến ý kiến ngoại trừ và khoản chênh lệch giữa Báo cáo tài chính cho 6 tháng đầu năm 2022 do Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình lập và Báo cáo tài chính cho 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình xin được giải trình các thông tin như sau:

Khoản mục	Mã số khoản mục	Số liệu trước kiểm toán	Số liệu sau kiểm toán	Chênh lệch
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1.706.112.696	1.304.848.021	(401.264.675)

Nguyên nhân chênh lệch của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính riêng cho 6 tháng đầu năm sau khi kiểm toán được xác định do các nguyên nhân sau:

- Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, công ty CP XNK Quảng Bình chưa thực hiện điều chỉnh giảm đối với phần chi phí đầu tư xây dựng cơ bản phần dự toán “Chi phí thẩm duyệt PCCC” của Dự án ICD Quảng Bình –Đình Vũ đây là phần thực hiện đầu tư tại Công ty con là Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ. Do sau khi Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ được chuyển nhượng 100% cho đối tác thì phía đối tác không tiếp nhận nên các chi phí đầu tư không được thực hiện và không có khả năng thu hồi nên được điều chỉnh sang chi phí khác làm cho lợi nhuận trước thuế giảm 320 triệu đồng. Ngoài ra đơn vị kiểm toán cũng điều chỉnh tăng



chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp khiến phần thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lên 81 triệu đồng.

Từ các nguyên nhân chính nêu trên khiến cho Chi tiêu “Lợi nhuận sau thuế TNDN” trên Báo cáo tài chính được lập bởi Công ty đang phản ánh không chính xác so với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán với số tiền là (401.264.675) đồng.

- Tại thời điểm 30/06/2022, Công ty chúng tôi còn tồn tại một số khoản công nợ phải thu đã quá hạn thanh toán với Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ và Công ty Cổ phần Ecoparadise Việt Nam với số tiền lần lượt là 6.736.319.643 đồng và 70.346.200.000 đồng. Các khoản công nợ trên bị quá hạn thanh toán theo các hợp đồng đã ký với khách hàng. Đối với khoản nợ phải thu của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ, do đang chuyển giao nên hai bên thống nhất sẽ giải quyết dứt điểm các khoản công nợ sau khi quyết toán xong các nghĩa vụ tài chính. Còn đối với khoản nợ phải thu với Công ty Cổ phần Ecoparadise Việt Nam thì đây là 1 khách hàng quen thuộc nhưng do đang có khó khăn về tài chính nên khách hàng chưa kịp thanh toán. Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với hai đối tác này và nhận được cam kết sẽ thanh toán toàn bộ số tiền trên vào quý 3, quý 4 năm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác này để thu hồi các khoản công nợ trên để đảm bảo không bị tổn thất vốn của công ty. Chúng tôi xin gửi đến quý cơ quan công văn làm việc giữa Công ty và hai đối tác trên.

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình kính giải trình lên HOSE và UBCKNN về số liệu lợi nhuận sau thuế đối với Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK QUẢNG BÌNH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vũ Thị Dương

